

Số: 205 /LĐLĐ
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chủ trương năm “tăng tốc” 2018

Bến Tre, ngày 18 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp.

Năm 2018 được Tỉnh ủy xác định là năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhằm quán triệt sâu, rộng tinh thần năm “tăng tốc” và tiếp tục tạo sự lan tỏa cảm hứng, quyết tâm chính trị cao cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Thực hiện Công văn số 1238-CV/BTGTU ngày 8/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương năm “tăng tốc” 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Trên tinh thần chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tinh thần năm “tăng tốc”; từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần xác định rõ và tập trung thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Tập trung truyền cảm hứng cho cả hệ thống công đoàn và CNVCLĐ gắn với việc xây dựng tốt đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 27 biểu hiện suy thoái, quyết tâm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ và đảng viên, CNVCLĐ, tạo niềm tin, động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện sâu, rộng công tác tuyên truyền về tinh thần “tăng tốc”, kịp thời có định hướng tuyên truyền phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa tinh thần “tăng tốc” trong toàn hệ thống công đoàn và CNVCLĐ, tạo động lực, niềm tin hoàn thành thắng lợi nghị quyết các cấp đề ra.

Gắn việc tuyên truyền tinh thần năm “tăng tốc” với tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thi đua “Đồng Khởi mới” một cách đồng bộ, quyết liệt, sâu rộng. Chủ động phối

hợp với các ngành có liên quan tập trung tuyên truyền việc tháo gỡ “điểm nghẽn” để tinh thần “tăng tốc” của Tỉnh ủy lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.

Đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt theo tinh thần công văn này./.

Nơi nhận:

- BTG TU;
- Như k/g;
- Lưu: VP, TG.



TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

★ Huỳnh Văn Tấn